



Tuần Báo Vô Vi

6 tháng 4 năm 2025

Số 754

Email: tuanbaovovi@gmail.com

Website: www.voviphatphap.org

Tuần này :

- Mục Bé Tám
- Lời Vàng Tiếng Ngọc
- Thi Ca của Đức Thầy
- Bên Đèn Đọc Sách

Tờ báo hàng tuần của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp phục vụ cho bạn đạo Vô Vi thế giới

Mục Bé Tám

Copyright by Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,
Bé Tám



Phần câu hỏi dành cho buổi sinh hoạt “Mục Bé Tám”:

- 1) Thiên cơ bất khả lậu là sao ?
- 2) Giữ mình thanh tịnh thì phải giữ làm sao ?
- 3) Ăn năn sám hối có lợi lộc gì cho tâm thân không ?
- 4) Tiến nhanh sẽ tiến làm sao ?
- 5) Sáng từ trong tâm sáng ra là sao ?
- 6) Minh tâm kiến tánh là sao ?
- 7) Lòng thành sẽ phát triển làm sao ?

Copyright © Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên & VÔ VI. All rights reserved.

<p>1) Oroville, 08/11/97 1:00 AM Hỏi: Thiên cơ bất khả lậu là sao ? Đáp: Thừa thiên cơ bất khả lậu tức là không biết trước được, từ xa xưa cho đến ngày nay, không có một ai có thể biết rõ điều này, chỉ đoán mò mà thôi. Đó là luật nhân quả của Trời và Đất, đại sự chung là vậy. Người thành tâm tu sửa thì kết quả sẽ tốt, xác sẽ chấp nhận định luật, hồn sẽ được thăng hoa tùy theo kỳ công mà chính mình đã tạo được. Kệ : Nhân lành quả tốt thân tâm tiến Tạo đức tâm tu tự tạo hiền Quy một tình Trời trong sống động Vía hồn thanh tịnh tự mình yên.</p>	<p>2) Oroville, 09/11/97 3:10 AM Hỏi: Giữ mình thanh tịnh thì phải giữ làm sao? Đáp: Thừa muốn giữ mình thanh tịnh, thì phải hành triển điện năng bộ đầu tức là hành pháp : Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Định liên tục thì sẽ hội tụ luồng điện tại trung tâm bộ đầu, liên hệ với thanh quang của Thượng Đế, mỗi mỗi đều hướng tâm về đó, học từ bi và thực hiện từ bi, thì sẽ không có điều sai quấy mà làm. Kệ : Hướng tâm sáng suốt chẳng tham lam Điện giới khai thông tự thức làm Nhanh chóng không còn gieo ý trược Bình tâm thanh tịnh chẳng còn tham.</p>
<p>3) Oroville, 10/11/97 3:00 AM Hỏi: Ăn năn sám hối có lợi lộc gì cho tâm thân không ? Đáp: Thừa ăn năn sám hối là một liều thuốc tự giải nghiệp duyên, thật sự bằng lòng tu học giúp ích cho tâm thân và phần hồn tiến hóa nhẹ nhàng hơn. Kệ : Ăn năn giải bỏ giận mê hồn Thực hiện công phu bỏ thiệt hơn Đời đạo song hành tâm thức giác Mê lầm giải tỏa điện tâm hườn.</p>	<p>4) Oroville, 11/11/97 1:30 AM Hỏi: Tiến nhanh sẽ tiến làm sao ? Đáp: Thừa luồng điện trung tim bộ đầu liên hệ trực tiếp với luồng điện cái của vũ trụ, mọi việc rất dễ cảm thông trong nháy mắt, động là biết, nói là hiểu. Kệ : Tiến nhanh liên hệ tiến thanh thanh Sống động cảm minh rõ các ngành Giềng mối khai thông trong ý thức Trong ngoài thanh tịnh xét càng nhanh.</p>
<p>5) Oroville, 12/11/97 4:00 AM Hỏi: Sáng từ trong tâm sáng ra là sao ? Đáp: Thừa sáng từ trong tâm sáng ra là sự quân bình của nội tạng, cộng với ý lực tu tiến đạt thành, trí ý thăng hoa sáng suốt. Kệ : Bao la thế giới ý tâm hòa Vỡ lẽ càn khôn chẳng có xa Trực giác khai lần không luyến tiếc Thực hành chánh pháp tự tâm hòa.</p>	<p>6) Oroville, 13/11/97 2:20 AM Hỏi: Minh tâm kiến tánh là sao ? Đáp: Thừa minh tâm kiến tánh là tự thấy được tánh hư tật xấu của chính mình, nếu bằng lòng tu sửa, thì phần hồn sẽ được rảnh rỗi và nhẹ nhàng. Kệ : Tu hành sửa tiến trí tâm an Giải cảnh trần tâm tự bạc bần Quy hội tình Trời trong ý thức Triển miên học hỏi trí tâm an.</p>

7) Oroville, 14/11/97 2:00 AM

Hỏi: Lòng thành sẽ phát triển làm sao ?

Đáp: Thưa lòng thành sẽ tự phát triển trong xây dựng, trí ý sẽ được tiến hóa dễ dãi.

Kệ :

Trí ý phân minh tự tiến hoài
Khai tâm mở trí chẳng lầm sai
Ông tu ông đắc bà không chuyển
Tự giác tự thông chẳng thị oai.

53 CHƠN KINH

Chơn Kinh 23

An yên tốt đẹp chẳng lo phiền
Giải quyết tâm linh tự sống yên
Phát triển muôn chiều tâm chẳng động
Quy hình vạn trạng tự mình xuyên



“An yên tốt đẹp chẳng lo phiền”:

Lúc nào tâm thức của chúng ta không còn sự mê chấp lo âu nữa, phiền cái gì. Lúc nào cũng sáng, trước ngực của chúng ta luôn luôn có ánh sáng, có xâu chuỗi sáng, niệm Phật đều.

“Giải quyết tâm linh tự sống yên”:

Mình giải quyết được tâm linh là trường tồn bất diệt, thì thấy sống yên, không có lo sự chết sống nữa.

“Phát triển muôn chiều tâm chẳng động”:

Ánh sáng từ quang của chúng ta phát triển muôn chiều, tâm không có động nữa.

“Quy hình vạn trạng tự mình xuyên”:

Mọi trạng thái ở thế gian quy là một, thì mới thấy mình xuyên qua bất cứ giới nào. Còn cứ chia cách chia cách, thì làm sao mà chúng ta xuyên qua được những trở ngại là ta chưa hiểu, kêu bằng trở ngại. Hiểu rồi có gì đâu trở ngại, thông suốt rồi không có gì trở ngại hết!

Bình tâm lo tu tiên, lo giải mở thực chất của chính mình cống hiến cho nhân

loại cùng tu cùng tiên để đem lại hòa bình trên mặt đất. Biết thương yêu lấy chính họ, biết xây dựng lấy chính họ là biết quý mến tổ tiên cha mẹ, biết quý mến Trời Phật là người thật sự hiếu thảo thăng hoa rõ rệt.

Tu để tiến chớ không phải tu để lùi. Nhiều người mang danh tu, bận áo mào tu, nhưng mà tâm thức buồn phiền chấp mê, không biết được nguyên lý của Trời Đất, chỉ cầu cơ, nghe lý, nhưng mà không hành triển được. Ngày hôm nay chúng ta có duyên tự khai triển, lấy nguyên khí của Trời Đất đem lại ánh sáng vô tận trong nội thức của chúng ta, đó là khai triển huyền bí trong nội tâm của chúng ta, nhiên hậu chúng ta mới có đất dừng chân ở tương lai, tức là phần hồn sẽ có đất dừng chân ở tương lai. Một kỳ công tu luyện mới thật sự là tu. Tu mà không hành, không phát triển được nội tâm, chỉ hướng ngoại, nhìn hình Phật, đọc kinh kệ, la lô um sùm, tự hoại cơ tạng, rớt cuộc vô nhà thương hư phổi hư gan, không tiến hóa nổi. Giận ai cũng xách kinh đọc tùm lum hết, nhưng mà không chịu sửa. Nhái lại những cái lời cao siêu mà chúng ta không hiểu thì đâu có giá trị. Nhái lại những lời mà ta hiểu mới có giá trị, mà nhái lại những lời không hiểu mà giảng cũng không thông, không giải quyết được chuyện mình và

chuyện của quần sanh, càng ngày càng
dấy động thêm. Có rủ cho đông nữa tạo
thêm một khối ô trược mà thôi! Không

phát triển được.

Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên

(còn tiếp)



Thi Ca của Đức Thầy

Sàigòn, ngày 10 tháng 10 năm 1971

Thắp đèn dẫn tiên mâu ni hóa
Ngũ sắc huyền quang chuyển tiên hòa
Thanh tịnh phân hành nơi giác thế
Trí tâm tự toại kiến Di Đà.

Chung quy cũng hợp một nhà,
Điển tâm thanh lọc vui hòa tiến tu.
Di Đà giúp đỡ người ngu,
Phóng ra thanh điển trợ bù tình thương.
Tiến theo trực chỉ một đường,
Khai thông nội tạng tự lương gắng ghi.
Bộ đầu khai triển hợp thì,
Bình tâm xét đoán từ bi giải hòa.
Mọi điều tỏ rõ phân qua,
Tiền căn hậu quả hiểu xa hiểu gần.
Mỗi người mỗi phước mỗi phần,
Mỗi tâm mỗi trạng xa gần hiểu nhau.
Nợ duyên duyên nợ đối đầu,
Khổ là cảnh tạm sang giàu hư không.
Hai đàng chịu luật hóa công,
Vay rồi lại trả luân vòng trả vay.
Nắng sương chịu đựng đêm ngày,
Phân hành chơn giả sưa say đối tình.
Luật sanh sanh hóa kết tinh,
Thân hình giả tạm chính mình phải lo.
Lắm khi tự hát tự hò,
Khuyên người lầm lạc tự dò tiến tu.
Khuyên người đổi tánh ngao du,
Biết mình tự sửa dẹp mù nội tâm.

Luong Sĩ Hằng - Vi Kiên

NHÂN GIAN DU KÍ
THÁNH HIỀN ĐƯỜNG

Dịch Giả: *Đào Mộng Nam*

Nhân Gian Du Kí nguyên bản viết bằng chữ Nho do Thánh Hiền Đường ở Đài Trung thuộc Đài Loan phụ đồng. Trước tác đăng tải trên bán nguyệt san Thánh Hiền và ấn tống lần thứ nhất năm 1982. Hội Ái Hữu Vô Vi được phép phiên dịch năm 1982 và phổ biến năm 1984.



HỒI MƯỜI (tiếp theo)

ĐẠO LÍ TRỊ GỐC, PHÁP LÍ TRỊ NGỌN

GỐC NGỌN CÙNG GIÚP ĐỠ CÙNG THÀNH TỰU

TÂM HUỆ TU TRONG, TÂM YÊU TU NGOÀI

TRONG NGOÀI CÙNG THÍCH ỨNG CÙNG HỢP LÚC

...

Tới khi cảm thấy người thanh niên đã thật tình hối hận về tội lỗi của mình, ông già hỏi: "Cậu cần bao nhiêu tiền tôi sẵn sàng giúp cậu ngay?". Người thanh niên đáp: "Xin ông chớ bận tâm, cháu không cần tiền nữa, cháu xuống xe, chào ông". Ông già tiếp: "Nếu như cậu không chê ít, tôi xin tặng cậu một ngàn đồng này". Rồi trong lúc chào từ giã nhau, ông già cầm một ngàn đồng, vừa nhét vào túi người thanh niên, vừa ngỏ lời cầu chúc: "Hi vọng lần tới gặp lại cậu, cậu đã trở thành người trung hiếu vẹn toàn". Người thanh niên vừa cảm động vừa ngạc nhiên lúc nhận tiền và bước xuống xe. Từ đó trở đi người thanh niên này chăm chỉ làm việc, âm thầm lo việc nghĩa, giống như được Tiên

Phật cải tử hoàn sinh vậy. Chừng hơn nửa năm sau, người thanh niên đó viết thư, tha thiết cảm ơn sự hướng dẫn của vị ân nhân giàu đức hi sinh, giàu tình bác ái, đã hướng dẫn cậu quay về được nẻo quang minh chính đại. Ngoài việc trả lại ông già một ngàn đồng, còn hứa sẽ quyết định cải tà quy chính để báo đền ơn nhân từ của ông già và nguyện giữ vẹn lời hứa.

Thế mới hay "Định, Huệ, Đức" đã cảm hóa nỗi người thanh niên này. Đức cảm hóa chân thành quả là công hiệu chỉ một niệm nhân khiến cải tà quy chính, ác tâm thoát biến thành thiện tâm, hắc ám trở nên quang minh, thối lui chuyển thành tiến tới, hung hãn trở lại hiền hòa. Do đó, người nhân đức không ẩn giấu vũ khí nên có thể đi lại không

mất tự do, không bị ngăn trở, được người
tôn kính. Kẻ thất đức, thủ sẵn khí giới trong

mình, thân thể lại bầm dập, mang đầy
thương tích.

(còn tiếp)

